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            พบกันสัปดาห์นี้  มีเรื่องชวนคุยมากมายหลายเรื่องเลยทีเดียว เพราะสัปดาห์นี้มี 

Surprized ด้วย “โครงการ CEO เยีย่มเยือน” จริงๆ ก็ไม่ใช่คิดกันกะทันหัน

หรอกนะคะ CEO ก็หารือกันมาเป็น เวลาพอสมควรแลว้ สัปดาหท์ี่ผ่านมา เป็นโอกาสเหมาะสมกัน

ทุกฝา่ย ก็เริ่มด าเนินการเลย หลายหน่วยงานพอได้รับการแจ้งไปว่าจะไปเยี่ยมก็ตื่นเต้นเตรียมการ

กัน จริงๆแลว้วัตถุประสงคข์องโครงการนี้ไม่ซีเรียสค่ะ แต่มีจุดมุง่หมาย เพื่อเสริมสรา้งก าลังใจทีด่ ี

ในการท างานทัง้ของ CEO และบุคลากร

 เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะ

กรรมการบริหาร หน.หน่วยงานและผู้ปฏิบัติ 

 เพ่ือเป็นการส ารวจโครงสร้างทั่วๆไป หรือ

นโยบายหลักๆ ที่ผู้บริหารต้องการเน้นย้ าและถ่ายทอดให้

เกิดความตระหนัก

 ส ารวจปัญหาและความต้องการที่ส าคัญของ

บุคลากร ที่จะส่งผลต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ

มาถึงก็มีการบอกกล่าววัตถุประสงค์กันก่อนเลย เป็นทางการมาก..... แล้วก็

เข้าเรื่องชวนคุยกันไป ใครมีปัญหาอะไร ก็บอกกันมา ที่ สพร.เลยได้โอกาส เรื่อง

ใหญ่ๆก็คือเรื่องส านักงานที่ปรับปรุงยังไม่แล้วเสร็จ แต่ปรากฏว่าเฟอร์นิเจอร์  โต๊ะ

เก้าอี้ทั้งหลายมากันแล้ว  ทางทีมก็กรุณารับปัญหาไปจะช่วยดูความคืบหน้าให้ค่ะ

   ระยะนี้จะเป็นห้วงของกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพตามมาอีกมากมายค่ะ ขอประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้าเลยนะคะ

   กิจกรรมแรก โครงการ Facilitator (ผู้ประสานงานคุณภาพ)             

ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ อ.ผ่องพรรณ ท่านจะให้เวลาเรา ก็เลยจะใช้โอกาสนี้เติมเชื้อ

ไฟให้ FA ในเรื่อง                      

„ บทบาท FA

„ องค์ความรู้ของ FA

„ ทักษะการท างานเป็นทีม

„ ทักษะการเป็นโค้ชและศิลปะการส่ือสาร

„ การวิเคราะห์หน่วยงานอย่างเปน็ระบบ                                  

„ การประเมินตนเองระดับหน่วยงานและระดับทีมน าทางคลินิก                                                                           

งานนี้เดิมก าหนดไว้เป็นวนัเสาร์ที่ 9 ก.ค. 54 แต่ติดขัดกันด้วยเวลา

เลยต้องขอเลื่อนไปก่อน แล้วก าหนดวันได้เม่ือไหร่จะแจ้งให้ทราบนะคะ      

ก็ขอเชิญชวนทีม FA เข้าร่วมกิจกรรมนี้กันทุกท่านนะคะ และไม่ได้จ ากัด

เฉพาะทีม FA ค่ะ หน.หน่วยงาน คณะกรรมการต่างๆ ตลอดจนผู้สนใจทุก

ท่าน สามารถเข้าร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะ

    กิจกรรมที่ 2 ค่ะ เป็นโครงการ “แลกเปล่ียน

เรียนรู้ประสบการณ์ Hospital Reaccreditation” 

โดยเชิญ ผอ.และทีมงานของ รพ.ค่ายประจักษ์ฯ

จ . อุ ด รธานี  และ รพ . ค่ ายสรรพสิทธิปร ะสงค์          

จ.อุบลราชธานี มา แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์

Reaccreditation เป็นการส่งเสริมแนวคิดในการ

เตรียมการรับ Reaccredit ให้กับพวกเราและเพ่ือ

กระตุ้นบรรยากาศการรับ Reaccredit ไปด้วยกัน

เลย กิจกรรมนี้ จั ด ในวั นจันทร์ที่  1 1 ก .ค .  54      

เวลา 12.00-16.00 น. ห้องประชุมพลเอกเปรม 

เล้ียงดูอาหารกลางวันพร้อมกันไปเลยค่ะ กิจกรรมนี้

เชิญชวนคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพระบบงานทุกระบบ รวม CLT และ PCT 

OPD ด้วย ตลอดจน หน.หน่วย รอง หน.หน่วย และ

ผู้สนใจอื่นๆ 

หลักๆก็มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อด้วยกัน

ค่ะ             

  การด าเนินการ CEO เยี่ยมเยือน ก็ไม่มีพิธีรีตรองอะไรหรอกค่ะ CEO 

ท่านก็แบ่งกันเป็น 3 ทีม แบ่งหน่วยงานเดินเยี่ยมกันเป็น 3 สาย กะจะ

ท าเวลาเยี่ยมให้ครบถ้วนทุกหน่วยภายในห้วง 30 มิ.ย.-8 ก.ค. 54 นี้ค่ะ 

แล้วแต่ละทีมก็จะน าประเด็นส าคัญที่พบจากการเยี่ยมมาร่วมหารือกัน 

เพ่ือหาแนวทางสนับสนุนแก้ไขปัญหาความต้องการต่างๆค่ะ                      

   ในวันศุกร์ที่ผ่านมาเปิดตัวไปแล้วกับ ทีม CEO 2 สายค่ะ สาย 2 หน.

ทีม คือ อ.พศินฯ และสาย 3 หน.ทีม คือ อ.ดาราพงศ์ ส่วนสาย 1 ยังไม่

ว่างตรงกันแต่สัปดาห์หน้าไปเยี่ยมแน่นอน หน.ทีมไม่ใช่ใครที่ไหน ท่าน 

ผอ.รพ.ค่ายสุรนารี เองค่ะ ชมภาพบรรยากาศที่ผ่านมาและเรื่องที่เขาเล่า

ให้ฟังนะค่ะ

เริ่มด้วยทีมสาย 2 มาหน่วยงานแรกเลย คือ สพร. 

และต้องขอบคุณส าหรับห้องตรวจโรค VIP อย่างมาก  ให้ความร่วมมือ

ส่ง Service profile มาตามก าหนดเป็นทีมแรก และตามมาด้วยแผนกเอ็กซเรย์

และห้องผ่าตัดค่ะ ทีมอื่นๆ ขอความร่วมมือทยอยส่งตามมานะคะ ขอบคุณค่ะ

                กิจกรรมอ่ืนๆก็ตามแผนที่เคยชี้แจงไว้ค่ะ งานด่วนๆ ตอนนี้ ก็ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานทบทวน                             

Service profile ของตนเองอีกครั้ง ซึ่งได้ท าเรื่องแจ้งขอความร่วมมือไปแล้วว่าของหน่วยใดก าหนดส่งกันเม่ือไหร่ เพราะ รพ .เราต้อง

เตรียมการด้านเอกสารกันอีกครั้งเช่นเดียวกับการ Presurvey เพ่ือขอให้ทางสถาบันรับรองคุณภาพก าหนดวัน Reaccredit ให้เรา คาดว่าไม่

น่าเกิน ก.ย. 54 นี้ค่ะ 

ต่อมาเยี่ยมที่ตึกผู้สูงอายุ พ่ียุ้ย (พ.ท.หญิงอารีย์รัตน์ฯ) 

และน้องๆ ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดี ทั้งน้ าเย็น ชาเย็น ทางทีมก็

เลยเย็นใจรับฟังปัญหาหนักอกของพ่ียุ้ยมาได้เยอะแยะเลย เช่น 

ภาระงานของตึกผู้สูงอายุ ความเส่ียงในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช 

การตีความในการหักเงินประกันสังคมลูกจ้าง ทางทีมก็รับ

ปัญหาไปพร้อมทั้งให้ก าลังใจพี่ยุ้ย ที่เป็นต าแหน่งช่วยราชการ  

แต่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเต็มร้อยในการท างานให้กับ รพ.ค่าย ฯ ทั้งงานหลักและงานพัฒนาคุณภาพในหน้าที่คณะกรรมการต่างๆมากมาย เป็น

ตัวอย่างที่ดีให้กับคนในองค์กรเราค่ะ
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ความรู้คู่คนคุณภาพ
                                                ฉบับนี้เป็นเรื่องเบาๆใกล้ตัวใกล้ใจเรามากที่สุดเลยละค่ะ  เป็นคอลัมน์ใน

                   หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งมีคนคุณภาพ ใน รพ.ค่ายฯคนหนึ่งไปอ่านเจอมา แล้วเห็นว่าน่าสนใจบทความนี้เป็นเสมือน

                   เรื่องเล่าเร้าพลังอีกเรื่องหนึ่ง ของผู้เขียน วินิทรา นวลละออง เลยฝากมาเผยแพร่ให้ชาว รพ.ค่ายฯ เราได้อ่านกัน

                   เพ่ือเป็นกระจกส่องตัวเองกันด้วยค่ะ     

                            เขาใช้ชื่อบทความว่า “มนุษย์เงินเดือนกับความสุขในการท างาน” เรื่องก็มีอยู่ว่า......

 ตามประสาจิตวิทยาเชิงบวก หรือ Positive psychology เราเรียกมิติทั้งสามของการท างานนี้ว่า Work orientation หรือการ

ก าหนดทิศทางการท างาน  เราทุกคนท างานโดยยึดหลักสามมิตินี้เป็นหลักมากน้อยขึ้นกับ                                                                   

ความสามารถในการบริหารชีวิตของแต่ละคน  

   มิติที่ 1 คือ Job หรืองานที่เราชอบ

เรียกกันว่า “งานฆ่าเวลา” หมายถึงงาน

หยุมหยิมที่ได้รับมอบหมายมาเป็นครั้ง

คราว เราจะรับจ๊อบ  ก็ต่อเม่ือ มีเงิน

รางวัลเป็นของล่อใจแต่ไม่ได้ มีความ

คาดหวังต่อจ๊อบเหล่านี้มากนัก  เรียกว่า

หาเงินให้พอผ่านไปวันๆ และรอให้ถึง

วันหยุดครั้งต่อไป

   ย้อนกลับมาที่ทามาโกะ  เธอตัดสินใจลาออกจากบริษัทและหันมาเส่ียงท างานพาร์ทไทม์

ในค๊อฟฟี่ช็อบเล็กๆแทน ใจจริงเจ้าของร้านไม่อยากรับเธอเท่าไร  เพราะไม่อยากได้คนที่มองงานเป็นเป็น

แค่ Job มาท าเล่นๆ เพ่ือรอสมัครงานใหม่  แต่เม่ือทามาโกะพิสูจน์ให้เห็นว่างานในร้านเป็น Calling 

ส าหรับเธอ  แถมเธอยังมีความสามารถในการบริหารร้านให้ไปรอดแทนผู้จัดการเสียด้วย    จ๊อบเล็กๆ

และความฝันวัยเด็กจึงกลายเป็น Career ของเธอในตอนท้าย

แนวทางการท างานอย่างมีความสุขในปัจจุบันอาจจะตอบได้จากงานทั้งสามมิตินี้ก็ได้นะคะ  

คนที่มองว่างานของตัวเองน่าเบ่ือเป็นแค่จ๊อบที่ท าให้ผ่านไปพอแค่ได้เงินตอนปลายเดือน อาจจะลอง

เปล่ียนมุมมองใหม่ว่าเราต้องพัฒนาตนเองอย่างไร  จึงจะก้าวหน้า นอกจากท้าทายศักยภาพของ

ตัวเองแล้วอาจลองท้าทายคุณค่าของตัวเองด้วยการมองหาความชอบในงานที่เราท าดูว่างานช่วยสร้าง

คุณค่าให้ชีวิตอย่างไรบ้าง.........(ลองตอบดูในใจตัวเองนะคะ)

        ตามไปอีกที่ค่ะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก าลังจะตื่นกันพอดี 

มีหนูน้อยบางคนแอบมองผู้มาเยือนว่า คุณลุง คุณป้า  คณะนี้เขามาคุย

อะไรกับคุณครูของเรา น่ารักทีเดียวค่ะ..... 

มิติที่ 2 คือ Career หรือ “งาน

ประจ า” เป็นงานที่รู้สึกได้ถึงการแข่งขันกับ

ตัวเองหรือกับเพ่ือนร่วมงานคนอื่น  มีของล่อ

ใจคือเงินเดือนหรือความก้าวหน้าในหน้าที่

การงาน เราคาดหวังว่าเม่ือทุ่มเทกับงาน

ประจ าเต็มที่แล้วจะได้รับชื่อเสียงหรืออ านาจ

ตามมาด้วย  ดังนั้นจึงขยันเต็มที่เพราะรอ

การเล่ือนต าแหน่งครั้งต่อไป

ยกตัวอย่างเช่น คนท างานเข็นเปลที่โรงพยาบาล แท้จริงแล้วเขามีภารกิจอัน

ยิ่งใหญ่คือเป็นหน้าเป็นตาให้โรงพยาบาลเลยละค่ะ  ผู้ป่วยเจอคนเข็นเปลก่อนเจอหน้า

หมอด้วยซ้ า  ดังนั้น ถ้าเขายิ้มแย้มทักทายผู้ป่วยก็จะสร้างความประทับใจได้  ไม่ต้อง

จ้างสาวสวยนักประชาสัมพันธ์มาต้อนรับหรอกค่ะ  แค่สร้างคุณค่าให้กับคนที่เรามีอยู่  

เปล่ียน Job ให้กลายเป็น Career และสุดท้ายก็กลายเป็น Calling เท่านี้ทั้งนายจ้าง

และลูกจ้างก็จะ   อยู่กันอย่างแฮปปี้

ความสุขที่เกิดจาก “วัตถุ” ก าลังจะตกเทรนด์แล้วนะคะ การสร้าง “คุณค่า” 

ให้กับส่ิงที่มีอยู่ในตัวเราคือเทรนด์ล่ามาแรงค่ะ.............

ทามาโกะ เป็นพนักงานกินเงินเดือนวัยเกือบสามสิบ  ที่เธอฝันอยากเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่  แต่ก็อดทนท างานที่ไม่ชอบเพ่ือเก็บเงิน

เสียก่อน  อยู่มาวันหนึ่งบริษัทปรับโครงสร้างปรับโครงสร้างและย้ายเธอไปท างานในต าแหน่งที่ต่ ากว่าเดิม  แถมเพ่ือนชายก็ขอเธอแต่งงาน

พอดี  การตัดสินใจเลือกระหว่างชีวิตคู่  เล้ียงตัวเอง  หรือท าความฝันให้เป็นจริงคงเป็นค าถามที่ผุดขึ้นมาในใจมนุษย์เงินเดือนทุกคนอย่างน้อย                  

สักครั้งในชีวิตแน่นอนค่ะ

ส่วนอีกสาย ทีมสาย 3 ที่น าทีมโดย  อ.ดาราพงศ์ฯ          

ได้ไปเยี่ยมที่กองร้อยเป็นจุดแรก 

มิติที่ 3 คือ Calling หรือ “งานที่ใจ

รัก” เป็นงานที่ท าแล้วเหมือนได้พักผ่อนหรือ

ได้ปลดปล่อยความปรารถนาของตัวเอง  

อยากท าเพราะเป้าหมายของงานสอดคล้องไป

กับเป้าหมายชีวิตของเราด้วย  ดังนั้นคนที่

ท างานจึงคาดหวังว่าท าแล้วจะรู้สึกเหมือนชีวิต

ได้เติมเต็มส่ิงที่ขาดหรือได้เห็นโลกดีขึ้นกว่าที่

เป็นอยู่ทุกวันนี้  งานแบบนี้ไม่ต้องว่ิงเรียกแขก

หาคนมาช่วยค่ะ เพราะคนที่อยากท าจะเดิน

เข้ามาหางานเอง

ร้อยพลฯ สรุปผลการด าเนินงานโดย ผบ.ร้อยฯ พ.ต.วิทยาฯ  ซึ่งมีระบบ

การก ากับดูแลที่ดี  ทั้งสวัสดิการและช่องทางให้เสนอข้อคิดเห็น  และมีข้อเสนอแนะที่จะ

ขอความเห็นใจจากก าลังพล รพ.ค่ายสุรนารีในการประสานงานกับพลเปลด้วยมิตรไมตรี 

เพราะน้องๆเค้าค่อนข้างเกร็งอยู่แล้วเม่ือประสานงานกับพ่ีๆหัวหน้าหน่วยต่างๆ  

    ผสวป.ซึ่งมีลุงๆหลายท่านใกล้เกษียณ  แต่ยังคงท างานอย่างมุ่งม่ัน  และน้องๆหน้าใหม่

หลายคน  ได้สรุปผลงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ โดย พ.อ.อุดมฯ ได้น าเสนอให้เห็นถึง

ระบบงานหลายระบบ  แต่บุคลากรที่จะต้องท าในด้านสร้างเสริมสุขภาพก าลังพลทหาร มี

น้อย  ได้ขอความเห็นใจและความช่วยเหลือจากทีมงานหลักต่างๆ  ตลอดจนการปรับปรุง

โครงสร้างอาคารที่ค่อนข้างเก่าแก่ (อาคาร รพ.ค่ายสุรนารีเดิม)

      แผนกโรงรถ  ที่น าทีมโดย พ.ท.วชิรวิทย์ คนพูดเก่งและท างานเก่งด้วย  

ควบ 2 ต าแหน่ง  ได้น าเสนอถึงศักยภาพของทีมงานโรงรถ  ที่ถึงแม้บางท่าน

จะอายุมากแต่ก็ยังขยันขันแข็ง  น าเสนอปัญหาให้ CEO รับทราบถึงรถ รพ. 

ที่มีอยู่ค่อนข้างเก่า  ต้องบ ารุงรักษาเป็นอย่างดีเพ่ือความปลอดภัยของก าลังพล  

และพลขับที่มีน้อยมากๆเม่ือเทียบกับจ านวนรถ บางครั้งถ้าหน่วยมีความ

ต้องการใช้กรณีเร่งด่วนที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า  อาจมีช้าบ้างก็คงต้องขออภัย

เป็นอย่างสูง

   แผนกห้องไตเทียม  ถึงแม้จะเป็นหน่วยงานที่ด าเนินการโดยทีมภายนอก รพ. แต่

CEO เราก็ไปเยี่ยมเยือน  การบริหารจัดการดีพอสมควร  และยังมีการเชื่อมโยง

ระบบงานคุณภาพกับของทาง รพ.ด้วย  เช่นงาน IC (งานป้องกันการติดเชื้อ) งานRM 

(งานบริหารความเส่ียง) ทีมงานได้แจ้งอุปสรรคที่พบบ่อยๆคือเรื่องปัญหาไฟดับ  

บางครั้งเกิดจากกระรอกวิ่งบนสายไฟ  ท าให้ไฟช๊อต  กรณีที่ต้องรอไฟนานเกินกว่าไฟ

ส ารองของห้องไตเทียม  ก็มีการร้องขอความช่วยเหลือจาก รพ.ด้วยเช่นกัน
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